



ที่ มท 0804.3/ 3121

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ถนนราชสีมา กทม. 10300

22 เมษายน 2548

เรื่อง ทหารือกรณีปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชั่วคราว  
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา

- อ้างถึง 1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0804/ ว 670 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2547  
2. หนังสือจังหวัดสงขลา ที่ มท 0872.4/3909 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2548

ตามที่ทหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งปฏิบัติหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ในระหว่างที่ไม่มีนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ตามมาตรา 64 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2538 กรณีองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกระแสดินธุ์ ซึ่งจังหวัดสงขลาพิจารณาแล้วเห็นว่า การจัดทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนาและแผนพัฒนาสามปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นภารกิจและหน้าที่อันสำคัญ ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นจะต้องดำเนินการเอง และในการจัดทำแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2546 กำหนดให้จัดทำและทบทวนให้แล้วเสร็จ ภายในเดือนมิถุนายนก่อนงบประมาณประจำปี จึงมิใช่ภารกิจจำเป็นอันเร่งด่วนและสำคัญที่จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนการประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะใหญ่ และยังมีเวลาพอที่จะดำเนินการโดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะใหญ่ได้ ดังนั้น ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะใหญ่ จึงไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะใหญ่กรณีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปีดังกล่าวได้ นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่า กรณีดังกล่าวกระทรวงมหาดไทยได้เคยพิจารณาและแจ้งเวียนให้ทราบแล้วตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0804/ ว 670 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2547 สรุปได้ว่า ภารกิจหรือกิจการใดหากสามารถรอการดำเนินการไว้ก่อน และไม่เกิดความเสียหายแก่กิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือประโยชน์ของประชาชนโดยตรงอย่างชัดเจนแล้ว ก็ไม่สมควรจะดำเนินการจนถึงวันประกาศผลการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานเกี่ยวกับนโยบายและแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งานเกี่ยวกับการโอนงบประมาณ การเปลี่ยนแปลงโครงการที่ได้รับความ

/ เห็นชอบจาก...

เห็นชอบจากสภาท้องถิ่นมาแล้ว สมควรขอให้ผู้บริหารหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นผู้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ ซึ่งกรณีตามข้อหาหรือ จังหวัดสงขลาสามารถนำแนวทางดังกล่าวข้างต้นมาพิจารณาในเรื่องนี้ได้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายรัชชัย พิกอังกฤษ)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สำนักกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น

ส่วนวินิจฉัยและกำกับดูแล

โทร. 0-2241-9034

โทรสาร 0-2241-9035